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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

13. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

14. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

15. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

16. นายศุภชัย  เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

17. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

19. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

20. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

21. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

22. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
23. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

24. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
25. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

26. นายนำศิลป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 
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27. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

28. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

29. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

30. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

31. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

32. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

33. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

2. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

3. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

8. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

9. นายนพพร ขาวขำ   ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางสาวกิติมา มีพลอย  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน)  
     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. นางจิตภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

5. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

6. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชีย่วชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

8. นายธัญณัฐเทพ  เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. นางบุณฑริกา เดชอุ่ม  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน)  
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

10. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
11. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

12. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

13. นางสาววรรณภิา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

14. นายชูชาติ เที่ยงธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

15. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

16. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

17. นางสาวอวิลักษณ์  คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

18. นางศันสนีย์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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19. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

21. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

22. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

23. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นางสาวสุภาภรณ์   ไชไย  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

25. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

26 นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

27. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

28. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

29. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

30. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

31. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

36. นางสาวรชติา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

37. นายสมเกียรติ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 
38. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 
39. นายสิทธิพร พวงงาม  พนักงานขับรถยนต์ 
40. นายสุรเชษฐ์ ลอยแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
41. นายกิตติศักดิ์ หวายโป่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
42. นางเพ็ญศร ีแก้วลาย  คนงานทั่วไป 

43. นางวภิาวดี แก้วลาย  คนงานทั่วไป 

44. นางภูรชิญา รจนาจิตร  คนงานทั่วไป 

ผู้เข้าประชุม (สื่อมวลชนและประชาชน) 
1. นายนพนันท์ คุณาวิชชา  ผู้ติดตามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เริ่มประชุมเวลา    - ๑0.0๐ น. 
เลขานุการสภา อบจ.   - เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕62 และ  
ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

    จึงจะได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมยัที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป 

 - ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำ
หนา้ที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   ทั้ง ๒ ท่านขึน้ประจำที่ครับ 

   - เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี 
เลขานุการสภา อบจ.   - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรียกประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
     ประจำปี พ.ศ. 2566 

เลขานุการสภา อบจ.  - ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีข้อราชการ 

      ที่จำเป็นที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา 

      โดยเสนอญัตติและเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
       และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้ว 

       เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี  
- ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. ๒๕62 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  
เป็นต้นไป และกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยประชุมดังกล่าว วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชัน้ 5) 
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       จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

           ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕66  

    นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
- และในลำดับต่อไปนีข้อเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการ

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม   
ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ   

ประธานสภา อบจ.  - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

       จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566
    เนื่องจากฝ่ายบริหารโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
    ได้เสนอญัตติ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี  
      เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ 

      ตามระเบียบ ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ 
      สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพี่น้องประชาชน 

     ชาวจังหวัดปทุมธาน ี 
  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการ กระผม 

   จึงประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่ 
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และนัดให้มีการประชุมสภาฯ  
   ขึ้นในวันนี้ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้านั่งในที่ประชุม 

  ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมแลว้ 

- ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

- ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ  
- ระเบียบวาระที่  ๑ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ  เรื่องท่ี 1  มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
    ลาการประชุม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

  1. นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่  5 
        อำเภอธัญบุรี 

               2. นายพิชัย ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ 

       สามโคก  

               3. นายสุเทพ สมใจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมือง 
                           ปทุมธานี 

เรื่องที่ 2. ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้ง พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  และนายนพพร ขาวขำ ให้ดำรง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี ้ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

เรื่องที่ 3. สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ในการประชุม
คณ ะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง  
ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2566 ได้มีมติคัดเลือก  
ท่านพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคกลาง 
เรื่องที่ 4. ด้วยศาลจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจ
สานสันติ ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และส่งเสริมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ตลอดจน ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ ในวันที่  21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ช้ัน 5) จึงขอ
เรียนเชิญ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน  
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 

เรื่องที่ 5. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัด
ปทุมธานี กำหนดจัดการแข่งขัน “PATHUM THANI OF GLORY : ROV 
AMATEUR LEAGUE”  (ปทุมธานี  ออฟ กอรี่ : R O V แอเมเทอ ลีก ) 

ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่  22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ALIVE 

PARK HALL (อไลฟ์ พาร์ค ฮอล์) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
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ประธานสภา อบจ.         อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการแข่งขันวันที่  
22 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. และพิธีปิ ดการแข่งขัน  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. 
การแต่งกาย : ชุดสุภาพทางการ หรอืเสื้อสนี้ำเงิน อบจ. (ผูช้ายใส่สูท) 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ปทุมธานี  
             - สมัยวสิามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 19 
       พฤษภาคม 2566 

            - สมัยวสิามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 14   
      มิถุนายน 2566 

ประธานสภา อบจ.    - ตามที่ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
     สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

     และสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  
      2566 ไปแล้ว นั้น   
 - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ

รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2566 จงึได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  
ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ 

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เป็นทีละฉบับ นะครับ 

 - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2566 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 29 เสียง 
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ประธานสภา อบจ. ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2566 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
     - สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
      พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2566 

- รับรองด้วยมตเิสียง 29 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

     - ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566  
      เมื่อวันที ่14 มถิุนายน 2566     

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรอืแก้ไขหน้าไหน บรรทัด 

 ที่เท่าไร ขอให้เสนอได้เลยครับ  

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เลยนะครับ 

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
      พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2566 

      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 29 เสียง 
      ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
       พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2566 

ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 0 เสียง 
-  สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ. 2566 
เมื่อวันที ่14 มถิุนายน 2566 

- รับรองด้วยมตเิสียง 29 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
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ประธานสภา อบจ. - งดออกเสียง 3 คน 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ นายสมร  แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 

      ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานครับ 

นายสมร  แตงอ่อน  - ผมนายสมร  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  เขตเลือกตั้งที่  1 อำเภอลาดหลุมแก้ว มอบนายชนภัทร      
นันทกาวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี             
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอธัญบุรีครับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ 
คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย  
1. นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ ประธานกรรมการ           
2. นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ กรรมการ 

3. นายวิรัช แดงกลาง  กรรมการ 

4. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ กรรมการ 

5. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ กรรมการ 

 6. นายสุริยา ธรรมธารา กรรมการ 

7. นายสมร  แตงอ่อน  กรรมการและเลขานุการ     
ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอธัญบุรี และในเขตอำเภอหนองเสือ เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2566 นั้น 

   ค ณ ะก รรม ก ารฯ  จึ งขอ ราย งาน ผล ก ารต รวจติ ด ต าม            
งานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ในเขตอำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ 

โดยการสุ่มตรวจติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
และข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน และ
ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้ 
       1. อำเภอธัญบุรี โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริ เวณคลองซอยที่  10 สายใต้  หมู่ที่  1 และหมู่ที่  3 ตำบลบึงสนั่ น          
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดผวิจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร  
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ปทุมธานี จากการออกตรวจพบว่า ทางเช่ือมคอสะพานทรุดตัวทั้ง 2 ฝั่ง 
ผวิทางจราจรหลุดร่อน 

   2. อำเภอหนองเสือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
บริเวณซอยบึงบอน 29 (เลิศศิริ) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรวจพบว่า ผิวถนนเกิดการทรุดตัว 
แตกร้าว หลุดร่อนหลายจุด 

  จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การ
บ ริ ห าร ส่ ว น จั งห วั ด ป ทุ ม ธ านี  เพื่ อ ท ร าบ โด ย ทั่ ว กั น  แ ล ะ 

ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ทั้ง 2 โครงการผมก็ได้ เดินทางไปตรวจด้วย โครงการที่  1                     
ที่อำเภอธัญบุรี คอสะพานทรุด โครงการที่ 2 ที่อำเภอหนองเสือ ถนน
แอสฟัลท์ ผิวจราจรหลุดร่อน ทั้ง 2 โครงการซึ่งยังอยู่ในการรับประกันงาน 
ก็จะได้ให้ทาง ผอ.กองช่าง แจ้งผู้รับจ้างด้วยนะครับว่าสภาพพื้นผิวตามที่
กรรมการได้ตรวจมา ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข ท่าน สจ.ทนงศักดิ์ ครับ 
โครงการแรกที่เราเคยไปตรวจกันที่สะพานตรงวัดหลวงปู่สรวง ได้ผู้รับ
จา้งเข้ามาดำเนนิการหรอืยังครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - ขออนุญาตครับ ปัจจุบันยังครับ 

ประธานสภา อบจ. - ที่ผมถามเพราะว่านี่คือการประชุมสภา จะมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมนะครับ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมไปด้วยนะครับ 
เนื่องจากโครงการสะพานข้ามคลองบริเวณอยู่หน้าวัดเทพสรธรรมใช่ไหมครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - ใช่ครับ หนา้วัดหลวงปู่สรวงครับ 

ประธานสภา อบจ. - ที่ไปตรวจกันครั้งแรกเลย ได้แจง้ผู้รับจา้งไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินการ 
ก็ฝากทาง ผอ.กองช่างนะครับ แจ้งผู้รับจ้างอีกครั้งนะครับ และให้บันทึก
รายงานการประชุมในสภาใหญ่นีไ้ว้ดว้ยนะครับ 

    รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณ รายจ่ายประจำปี   
      ของคณะกรรมการตรวจตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 
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ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ     

     - ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการตรวจตดิตามผลงบประมาณ 

      รายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมการตรวจตดิตามผลงบประมาณ 

       รายจ่ายประจำปี แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ  ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 ) ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดปทุมธานี              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2559 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 

     จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ 
นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ       

    - ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี    
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบ และรายงานการรับโอนที่ดินให้แก่
    องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
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ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยพระมงคลวโรปการ (ชำนาญ  พันธุ์หว้า) 
เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  ได้มีความประสงค์อุทิศที่ดินที่ตำบลบางขะแยง       
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 2 งาน 90 ตารางวา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้สร้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบางขะแยงหรือศูนย์การแพทย์ตำบลบางขะแยง ไว้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป โดยยกให้ด้วยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน 
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้นรายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือสัญญาให้ที่ดิน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และสำเนา
โฉนดที่ดิน เลขที่  1478 เล่มที่  15 หน้า 78 หน้าสำรวจ 2669    
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมอืงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่จัดส่งใหทุ้กท่านแล้ว 

    ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
รับทราบการรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหร้ับโอนที่ดิน และรับทราบรายงาน 

      การรับโอนที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ใหร้ับโอนที่ดิน และรับทราบรายงาน 

   การรับโอนที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                                             
                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้รับโอนที่ดิน และรับทราบรายงาน
การรับโอนที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ เสนอ   
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ประธานสภา อบจ.  - เห็นชอบด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อความเดิม  
ค่าจัดซือ้รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท)    

ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซือ้รถบัสโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อน          
ด้วยน้ำ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 7,900,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาท) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแลว้ 

  เนื่องจากกองช่างพิจารณาแล้วว่า รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 
6 ล้อ มีจำนวนที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่งอยู่แล้ว ขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 320 แรงม้า  ซึ่งมีกำลังขับเพียงพอประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และราคาต่ำกว่างบประมาณ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดที่จะ    
ไม่จดทะเบียนรถโดยสารใหม่ 2 ช้ัน ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนนิการ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ตั้งวงษ์เลิศ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เสนอ  
- อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 4 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  7 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

 



-16- 
 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี       
มีความประสงค์ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง 
จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ 
งบดำเนินงาน/หมวดใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ต้องดำเนินการโดยจ่ายให้ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทาง
ราชการเป็นเงิน 1 ,000 ,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขณะนี้ยังไม่มี         
การเบิกจ่าย จงึขออนุมัตโิอนลด เป็นเงนิ 300,000 บาท (สามแสนบาท) 
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 อุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

  ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาท) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
               - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 

               - เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 

               - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ 
  “ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม นั ย ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                             
ที่  ม ท  0808.2/ว  1989 ล งวั น ที่  22 มิ ถุ น าย น  2552 ข้ อ  1         
ตั้งงบประมาณตามราคาที่ปรากฏในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์”      
  เนื่องจากกองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบมีภารกิจงานจัดทำ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำโครงการ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวนหลายโครงการ 
เครื่องถ่ายเอกสารที่มีอายุการใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เกิด
ความชำรุดเสียหายและได้ทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่บ่อยครั้ง  
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณและไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน เกิดความ  

ตั้งวงษ์เลิศ  ล่าช้า ในการจัดทำแบบแปลนรวมถึงเอกสารประกอบของโครงการ
ก่อสร้าง จึงมีความประสงค์จะจัดซือ้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่เพื่อให้
มีความพร้อมในการใช้งาน และให้การปฏิบั ติ งานราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ             
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 
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ประธานสภา อบจ.        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู ้ทรงเก ียรติท ุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 

    จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ            
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ 
นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ      

    - ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี  
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ ในที่ดินขององค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ปทุมธานี โดยมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบ
ให้สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 3013 เลขที่ดิน 19 
หน้าสำรวจ 233 ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ออก) อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 1,492 ตารางเมตร ในกรณีที่สถานี
ตำรวจภูธรคลองหลวงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าว ต้องแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีนั้น 

  ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธาน ีได้มหีนังสือขอความอนุเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างลาน
จอดรถด้านหน้าอาคารบ้านพัก ของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
รายล ะเอี ยด ต าม ห นั งสื อ ต ำรวจภู ธ รจั งห วั ด ป ทุ ม ธ านี  ที่  ต ช 
0016.514 /1351 ลงวันที่  20  มีนาคม  2566 และ ที่  ตช 
0016.514/3316 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะทำงานการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินฯ               
ได้ออกไปสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่า ด้านหน้าอาคารบ้านพัก
ตำรวจภูธรคลองหลวง ที่กำลังก่อสร้าง  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาอนุญาตให้สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง              
ใช้พื้นที่ใชส้อยตามแผนผังที่แนบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” 
  จึงขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติม  ในพื้นที่         
ว่างเปล่าด้านหน้าอาคารบ้านพักตำรวจภูธรคลองหลวง ใช้พื้นที่ใช้สอย
ตามแผนผังที่แนบ   
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ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นนี้ผมได้ลงไปสำรวจด้วย
ตัวเอง เพราะว่าทางสถานีตำรวจคลองหลวง และผูบ้ังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดปทุมธานีได้มาพบผม มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ทั้งหมดด้านหลัง 
สภ.อ.คลองหลวงไปจนจรดแฟลตที่จะสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างมาก ก็เลย
บอกไปแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เราก็เลยมาหารือกันฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ทางกองช่างได้ลงไปสำรวจกัน
ด้วยตัวเอง เรามีมติมอบให้เพียงในส่วนของที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้น แล้วก็
ปรับพื้นที่ด้านข้างที่เป็นถนนเท่านั้น ที่จะพอเข้าไปด้านข้างแล้วเข้าไปต่อที่
แฟลตได้เลย ส่วนพื้นที่ที่กว้างเราจะดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ 
ขึ้นมา อาจจะ 6 ช้ัน ผมคุยกะทางกองช่างแล้วด้านล่างจะปรับภูมิทัศน์ 
ข้างบนเป็นที่จอดรถด้านล่างจะเป็นศูนย์อาหาร เพราะว่าตรงนั้นมัน
แออัดมากและไม่เป็นระเบียบ และช้ันที่  2 , 3 , 4 , 5  จอดรถได้
ประมาณ 400 คัน แล้วจะเก็บค่าจอดรถเป็นรายได้เข้า อบจ. อันนีก้็ต้อง
เรียนเสริมตามมติเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพราะว่าอำนาจต่าง ๆ นั้น 
การอนุมัตติ้องผ่านสภาเท่านั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
ดังกล่าว หรอืไม่ เชิญครับ ไม่มนีะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้สถานตีำรวจภูธรคลองหลวง  
   ใช้ประโยชน์ในที่ดนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                                     

   ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้สถานตีำรวจภูธรคลองหลวง  

   ใช้ประโยชน์ในที่ดนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                                     
                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้สถานตีำรวจภูธร 

คลองหลวง ใช้ประโยชน์ในที่ดนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                                     
ตามที่ท่านรองสริะพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 28 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  10 

ระเบียบวาระที่ 10  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    
มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
ดังนี้ 
  ข้อความเดิม 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจังหวัดปทุมธานี ช่วงที่ 1           
แยกปทุมวิไลถึงแยกบางคูวัด ยาว 6,442 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
21,079 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตัดถนน
กาญจนาภิเษก ยาว 6,829 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22 ,606 
ตารางเมตร ช่วงที่ 3 สะพานปทุมธานี ถึงแยกไทดอยส์ ยาว 2,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 49,990,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสน    
เก้าหมื่นบาท) 
  ข้อความใหม่ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจังหวัดปทุมธานี ช่วงที่ 1             
แยกปทุมวิไลถึงแยกบางคูวัด ยาว 6,846 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
21,820.70 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนนปทุมธานีถึงสายแยกไทดอยส์ 
ยาว 1,750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 
สะพานปทุมธานีถึงแยกไทดอยส์ ยาว 2,141 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,433.61 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน   
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 45,973,000 บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสน  
เจ็ดหมื่นสามพันบาท) 
  เนื่องจากกองช่างได้สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ
ราคา เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณปรากฏว่า 
ปริมาณงานความยาว  พื้นที่ และงบประมาณค่าก่อสร้างไม่ตรงตามที่
กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ทำใหต้้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องของโครงการและปริมาณงานตามแบบที่จะดำเนินการ
ก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  เพื่อดำเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างตน้ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ประธานสภา อบจ.  ตามที่ท่านรองสริะพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ  
- อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 4 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  11 

ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              
ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 2 รายการ และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ รายละเอียด
ดังนี้  

  - โอนลด 

  ค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธี วันประเพณี วันสำคัญของชาติ งานพิธี 
ทางศาสนาและงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีฯ 
ขณะนี ้คงเหลือ 1,608,590 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยเก้า
สิบบาท) จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 82,200 บาท 

  - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,700 บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
13,800 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท  

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท  

 4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื LED สี จำนวน         
1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท  
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เนื่องจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์                 
จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็น ไปด้ วยความเรียบร้อย  จึ งขอเสนอญั ตติ  ขออนุมัติ โอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้    
ทุกท่านแลว้ 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27            
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด             
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ           
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เสนอ  
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 
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ประธานสภา อบจ.        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  12 

ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
    พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              
ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ.2566 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)    
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ          
       - ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

   พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
    ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์  ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในด้าน    
การบริการชุมชนและสังคม รวมถึงเป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึง
กิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรอืประชาชนเป็นส่วนรวม กองสาธารณสุข
และกองช่าง จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 2 โครงการ                 
รวมเป็นเงิน 77,567 ,000 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น             
เจ็ดพันบาท) รายละเอียดดังนี ้
  กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข/งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  - โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ช้ัน เป็นอาคารศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง เป็นเงิน 
59,958,000 บาท (หา้สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาท) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และรองรับ
จำนวนประชากรผู้เขา้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้น 

  - จากการตรวจสอบโครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้
ทันสมัย กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้ง
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับประชาชน รวมทั้ งสนับสนุนอุปกรณ์  
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน 

หนา้ 195 ลำดับที่ 1 

  กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/
งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

  - โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สถานปฏิบัติ
ธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1  
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 1 เป็นเงิน 
17,609,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าพันบาท) 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานแก่ประชาชน ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำรองรับการคมนาคม
ภายในสถานปฏิบัติธรรม เพื่อให้ประชาชน ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมตามหลัก
พุทธศาสนิกชน ศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม 
จรยิธรรม ได้สัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย รวมถึงเพื่อให้ระบบ
ระบายน้ำภายในสถานปฏิบัติธรรมหมุนเวียนได้สะดวกและป้องกัน
ปั ญ ห า น้ ำ ท่ ว ม  ต า ม ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ด่ ว น ที่ สุ ด                       
ที่ ปท 0017.2/5998 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง โครงการ
ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จ
พระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 1 ได้มอบหมายภารกิจการ
พัฒนาสถานปฏิบัติธรรมฯ ให้ส่วนราชการรับไปดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ โดยภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนนเส้นทางเดิน
รอบนอกและภายในสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) 
ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นหน่วย
ดำเนินการ และมีหนังสือหารือแนวทางการดำเนินงานไปยังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณา
และตอบข้อหารือในประเด็นดังกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่ สุด  ที่  มท 0810.4/840 ลงวันที่  18  มกราคม 2566                  
เรื่อง หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางเดิน
รอบนอก และภายในสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) 
และภายในโครงการ โคก หนอง นา และจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือที่  
ปท 0023.3/10768 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เรื่อง โครงการ
ก่อสร้างถนนเส้นทางเดินรอบนอกและภายในสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จ
พระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) และภายในโครงการ โคก หนอง นา        
ซึ่งจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อภารกิจดังกล่าวอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานสีามารถที่จะดำเนนิการได้เองไม่จำเป็นต้องอุดหนุนเงนิ 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  ให้กับจังหวัดปทุมธานเีป็นผู้ดำเนินการ 

  - จากการตรวจสอบโครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้มีระบบ
การคมนาคม การขนส่งที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตจังหวัดปทุมธานี หนา้ 6 ลำดับที่ 3 

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจที่เป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่มุ่งประโยชน์ของท้องถิ่นหรือ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 
(8),(9) กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 (6) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 (2),(16) และตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)    
พ.ศ. 2561 

                ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร       
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่ งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ           
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงนิ การคลัง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอโครงการ
ดังกล่าว มาเพื่อได้โปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ 
นายชนภัทร นันทกาวงศ์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              

ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตอภปิรายสนับสนุน
การสรา้งศูนย์การแพทย์ของอำเภอคลองหลวง ขออนุญาตท่านประธาน
ใช้สื่อ ขออนุญาตด้วยนะครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ท่านชนภัทรได้ส่งสื่อเป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผม
ตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมได้ชมกัน เชิญท่านชนภัทร 
นันทกาวงศค์รับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์  - ขอนำเรียนกับท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เบื้องต้นว่า เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งผมให้เป็นคณะทำงานการบริหารจัดการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่าน            
รองพัชร์ชิสา เป็นประธานกรรมการ และท่าน สจ.สัญชาติ คุระนันท์นะ
ครับ เราก็ได้ประชุมกับ   รพ.สต. ทั้ง 13 แห่ง ที่รับโอนมาจากกระทรวง
สาธารณสุข ก็ได้ตกผลึกว่า 13 รพ.สต.นี้ จากการรวมอำนาจของ 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์ กระทรวงสาธารณสุขเวลาจะขออะไรก็แล้วแต่ มันก็จะยากและทรัพยากร
ก็มีจำกัด เพราะฉะนั้นคุณภาพการบริการก็อาจจะไม่ทันกับการกระจาย
อำนาจของท้องถิ่น หมายความว่า ไม่มีงบ ไม่มีคน ไม่มีอุปกรณ์ เราก็เลย
มาดูแต่ละพืน้ที่ ก็คือขออนุญาตใช้คำว่า CUP หมายความว่า สมมุตวิ่าอยู่
อำเภอธัญบุรีก็จะขึ้นกับ CUP ธัญบุรี รพ.สต.ก็จะขึ้นกับโรงพยาบาล     
แม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลธัญบุรี ขอสไลด์ถัดไปด้วยครับ ยกตัวอย่างคนไข้
บัตรทอง ก็จะอยู่ตาม CUP ต่าง ๆ หมายถึงว่า ถ้าอยู่อำเภอลาดหลุมแก้ว
ก็จะอยู่กับโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อาจจะขึ้นกับ รพ.สต. บ่อเงิน , 
คลองพระอุดม นะครับ อย่างของตำบลบึงยี่โถ ที่ที่ผมนำมาเนี่ยครับก็คือ  
ขอแบ่ง Segment ออกเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ปฐมภูมิคือ 
การแพทย์ทุกอย่างที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ก็จะแบ่งเป็น OPD ก็คือ 
Out-Patient-Department จำคร่าว ๆ นะครับว่าปฐมภูมิจบทุกอย่างที่ 
OPD ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ยกตัวอย่างคอื รพ.สต.ทุก ๆ แห่ง ที่ไม่ตอ้ง
นอนโรงพยาบาล ต่อมาถ้าสมมุติคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลหมายความว่า 
หาหมอแล้วที่ปฐมภูมิรักษาไม่ไหวต้องไปนอนโรงพยาบาลก็จะถัดไปที่
ทุติยภูมิก็คือไปโรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชนก็อาจจะมีแพทย์เฉพาะทางไม่ทั่วทั้งหมด หากไม่ไหวอีก ก็ไปตติยภูมิ 
คือโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลปทุมธานี  , 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ , โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่จุดส่ง
ตัวสุดท้ายของผู้ป่วย แต่ปัญหาของเรา ของท้องถิ่นที่เจอก็คือคนไข้ไม่ไป
โรงพยาบาลปฐมภูมิ หมายความว่าไม่ไป รพ.สต. ข้ามไปทุติยภูมิเลยก็คือ
ข้ามไปโรงพยาบาลชุมชนเลย เพราะขาดหมอ ขาดทันตแพทย์ คนไข้
อยากเจอแพทย์ คนไข้อยากเจอทันตแพทย์ คนไข้อยากรับยากับเภสัชกร 
เพราะฉะนั้นเลยยกตัวอย่าง ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถ คนไข้ 100 คน        
ที่บึงยี่โถรับ 97 คน จะจบที่ศูนย์แพทย์บึงยี่โถ มี3 คน ที่จะ Refer        

ไปโรงพยาบาลธัญบุรีก็คือทุติยภูมิ และมีเพียง 1 คน จาก 100 คน     
ต้องไปถึงตติยภูมิซึ่งเราสามารถคัดกรองคนไข้ 97 คน เป็นกำแพงไม่ให้
คนไข้ต้องไปแออัดโรงพยาบาลธัญบุรี ขอสไลด์ถัดไปด้วยครับ อันนี้คือ
แนวคิดเบื้องต้นนะครับ คัดกรองคนไข้ออกจากทุติยภูมิ เรามาดู OPD 

หรอืปฐมภูมิ ขอแบ่งปฐมภูมิเป็น 2 อย่าง คือ ปฐมภูมิต้น คือ ไม่มีแพทย์ 
ไม่มีทันตแพทย์ประจำ ก็อาจจะมีแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งมาให้บ้างแต่     
ไม่ประจำทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นคนไข้มาก็อาจจะเจอแพทย์ หรือ 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ไม่เจอทันตแพทย์ แต่ว่าของเรานะครับบึงยี่โถเป็นปฐมภูมิหลัก คือเป็น
ปฐมภูมิที่มีแพทย์ ปัจจุบันมีแพทย์อยู่ 5 ท่าน มีทันตแพทย์เฉพาะทาง    
3 ท่าน , เภสัชกร , นักกายภาพ เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเชื่อถือในปฐมภูมิ
หลักมากกว่า ที่ผมเล่าให้ฟังว่า ใน 100 คน 97 คน จบที่เราที่บึงยี่โถ 
ส่วนสิทธิการใช้บึงยี่โถอยู่ใน CUP ธัญบุรี อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่า 
คนไข้ไม่ได้อยู่บึงสนั่น บึงน้ำรักษ์ ลำผักกูด ตำบลรังสิตหรือตำบลบึงยี่โถ
สามารถใช้ได้ฟรีคือคนไข้บัตรทอง เพราะฉะนั้นคนไข้จะสะดวกสบาย
มากขึ้นกับโรงพยาบาลธัญบุรีครับ ขอสไลด์ต่อไปครับ จุดมุ่งหมายของ 
รพ.สต. ที่คณะของเราที่ได้ปรึกษากับท่านนายก คือทุกอำเภอเขาเป็น 
CUP ของเขาอยู่แล้วนะครับ ยกเว้นตำบลประชาธิปัตย์คือเทศบาล      
นครรังสิตเขาเป็น CUP ของเขาเอง ซึ่งทุก CUP เราตั้งใจทำศูนย์การแพทย์ 
อบจ.ปทุมธานี ขออนุญาตเรียกง่าย ๆ ว่า Super ปฐมภูมินะครับ คือเรา
ต้องการการบริการเหนือกว่าทุกที่ เราก็จะเหมือนแม่ข่ายเล็ก ๆ ของ    
รพ .ส ต . ทุ กที่  เราอาจจะส่ งแพ ท ย์  ส่ งทั น ต แพ ท ย์ ไป  ห รือ ว่ า                  
Telemed icine หาก รพ.สต. นั้นอยู่ไกล คนไข้ก็จะได้เจอแพทย์ครับ เพื่อไม่ต้องไป
โรงพยาบาลทุติยภูมิ ก็คือเราจะให้คนไข้กลุ่มนี้อยู่กับเราก่อน เพราะอยู่
กับเราไม่ตอ้งไปทุติยภูมิ จากหาหมอ 1 วันเต็ม ๆ หาเป็นครึ่งวัน หาเพียง 
2 ช่ัวโมง ก็กลับบ้านได้ สะดวกสบายต่อคนไข้ ประหยัดเวลาและได้พบ
หมอที่มีคุณภาพ และไม่ต้องเสียเงินครับ ขอสไลด์ถัดไปครับ อันนี้คือ
ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถ ณ ปัจจุบันนี้ วันนี้ผมจะเอามาให้ดูว่า แผนกที่เปิด
อยู่เรามีแผนกผู้ป่วยนอก ก็คือ OPD ซึ่งเป็นสิ่งหลัก ๆ ทั่วไปที่ทุกคน
เจ็บป่วย เบาหวาน ไขมัน ความดัน มีดบาด ทำฟัน กายภาพบำบัด       
ทุกอย่างที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจบที่นี่ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลทุติยภูมิ 
หรอืโรงพยาบาลธัญบุรีใหแ้ออัด และก็มีแผนกกายภาพบำบัด ทันตกรรม 
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย จิตวิทยา เดี๋ยวนี้คนป่วยเป็นโรคจิตเวช
เยอะครับ ขนาดบึงยี่โถปีที่ผ่านมาเจอประมาณ 243 Case ซึ่งก็ถือว่า
เยอะในสังคมเมือง และการบริการในอนาคตหลังจากได้รับงบอุดหนุน
จาก อบจ. ไปเมื่อต้นสมัยที่ผ่านมา กำลังจะเปิดคลีนิกตรวจสุขภาพ             
ซึ่ งก ารต รวจสุ ขภ าพ เป็ น ก าร  Screening ค น ว่ า  ห าก คุ ณ ป่ ว ย                         
เป ็น โรค เบาหวาน  สมม ุต ิว ่า  120 เก ือบจะเป ็น  แล ้วมารักษา                
จะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้น้ำตาลลดลงโดยไม่ต้องทานยา 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์ เพราะฉะนั้น การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี  เป็นการ Screening คนป่วย
กับคนไม่ป่วยหรอืกำลังจะป่วยใหไ้ม่ป่วย ฟอกไตหน้าท้อง เด็กและคลีนิคตา 
ทุกคลีนิคคือคลีนิคที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับ สถิติที่ผมนำมาให้ดูนี่
คือสถิติผู้ป่วยหมายความว่าปี 60 ทั้งปี  มีผู้ใช้บริการ 63,000 คน ,     
ปี 61 มี 67,000 คน , ปี 62 มี 71,000 คน , ปี 63 เจอโควิด คนใช้
บริการลดลงเหลือ 56,000 คน และปีต่อไปก็ 57,000 คน และก็ 
57,000 คน อีก เลขเหล่านี้แสดงว่า เราแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล
ทุติยภูมิ ปีละ 60,000 ถึง 70,000 คน พอปี 63 ปี 64 , ปี 65 เราเจอโควิด
คนไข้ลดลงเป็นเรื่องปกติ คนไข้ลดลงเพราะว่าเขาอยู่แต่บ้าน หยุดการหา
หมอของเขา แล้วก็ทำโรงพยาบาลสนาม ฉีดวัคซีนอีกเป็นแสนเข็ม           
เราก็อยู่ในศักยภาพของเรา ณ ปัจจุบัน ปี 2566 เรารักษาคนไข้ไปแล้วถึง
เดือนมิถุนายน จำนวน 36,210 คน ซึ่ งปลายปีคิดว่าอาจจะถึ ง 
70,000 คนครับ นี่คือศักยภาพของศูนย์การแพทย์บึงยี่โถ หรือ Super 

OPD ที่เราทำขึ้นมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง
แล้วครับ ขอสไลด์ต่อไปครับ สำหรับ รพ.สต.คลองสอง จะให้นิยามก็คือ
เป็นศูนย์การแพทย์คลองสอง ในอนาคต ทำไมต้องเป็นคลองสอง 
เพราะว่าอยู่ ในทำเลที่ เหมาะสม อันนี้กำลังจะบอกว่าเราจะเปลี่ยน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง เป็นศูนย์การแพทย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวงครับ ขอสไลด์ต่อไปครับ 
สำหรับอำเภอคลองหลวงนะครับ  หลังจากประชุมกับคณะทำงาน
ขับเคลื่อนก็ ได้ เห็นว่าประชากร 80.46 % ของอำเภอคลองหลวง                  
ซึ่งอำเภอคลองหลวงมีประชากร 291,204 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ประชากรร้อยละ 80.46 อยู่ที่ตำบลคลองสอง คลองหนึ่ง    
คลองสาม ซึ่งประชากรหนาแน่น 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่โรงพยาบาลอยู่ที่
คลองหกครับ ซึ่งโรงพยาบาลก็ไม่ผิดที่เขาอยู่ตรงนั้น ในเมื่อประชากร    
ในเมืองหนาแน่นคนไข้ทั้งหมดที่ต้องมาใช้สิทธิตรงนั้น ก็ต้องมาใช้สิทธิที่
คลองหก ซึ่ งเขาต้องเดินทางไกลและที่ สำคัญ  อบจ. มีที่ ดินอยู่             
20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ อบจ.มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียค่าที่ดิน               
ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลย เสียแค่ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และก็ค่าบุคลากร 
แล้วเราก็จะโยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง เป็นศูนย์
การแพทย์คลองหลวง แต่ว่า รพ.สต.ทุกที่ ก็สามารถส่งคนไข้ได้ คนไข้  
อยู่ดี ๆ ใช้สทิธิอยู่อำเภอคลองหลวงทั้งหมด ก็สามารถมารักษาศูนย์แพทย์ 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์  คลองสองได้ครับ ขอสไลด์ต่อไปครับ สำหรับเบื้องต้นที่เล่าให้ฟัง คือศูนย์
การแพทย์ CUP เดียว ก็คือ CUP คลองหลวง ในนามของคณะทำงาน
ขับเคลื่อนก็ตั้งใจว่าจะสร้างศูนย์การแพทย์เพิ่ม อยากให้ทุกอำเภอ ทุก CUP 
มีศูนย์การแพทย์ของตัวเอง เพื่อสกัดคนเข้าไปสู่ทุติยภูมิ ที่เรากำลังจะทำคือ
คลองหลวงที่อนุมัติไปเมื่อครู่นี้  ศูนย์การแพทย์บางขะแยงคือของ     
อำเภอเมืองที่เราได้รับที่ดินไปเมื่อครู่นี้ และในอนาคตเทศบาลแต่ละที่เขา
มีการสร้างศูนย์การแพทย์เหมือนกัน เช่น เทศบาลนครรังสิต เพิ่งวาง
ศิลาฤกษ์ ไป เมื่อไม่กี่ วันมานี้ครับ  ก็คือเป็นตัวแทนของ CUP ของ
ประชาธิปัตย์ เขาก็จะดูแลคนที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ก็คือ
เขาเป็นปฐมภูมิและประชาธิปัตย์ เป็นทุติยภูมิ  คนไม่ต้องไปแออัด
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และศูนย์การแพทย์บึงยี่โถ ศูนย์การแพทย์    
ลาดสวาย ของอำเภอลำลูกกา และศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่
กำลังจะสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นหากเรามีที่ดินที่จะสร้างศูนย์การแพทย์
เพิ่มเติมในด้านปฐมภูมิ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพืน้ที่ความหนาแน่นสูงไม่ว่า
จะเป็นตำบลคูคต และตำบลบึงยี่โถ ง่าย ๆ คือ อำเภอมีความหนาแน่นสูง 
เราควรมีศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อสกัดคนเข้าสู่โรงพยาบาลทุติยภูมิ 
ให้โรงพยาบาลเขาได้รักษาคนได้เต็มที่ และเราก็ดึงคนไข้ที่เรามีศักยภาพ
มารักษาได้ วันข้างหน้าคิดจะ MOU กันครับ ระหว่างศูนย์การแพทย์ของ 
อบจ. และศูนย์การแพทย์รังสิต บึงยี่โถ ลาดสวาย สนั่นรักษ์ อะไรที่             
บึงยี่โถมีเครื่องมือดีกว่า ส่งตัวมาได้ อะไรที่สนั่นรักษ์ดีกว่า เราส่งไป            
สนั่นรักษ์  อะไรที่  อบจ.มีดีกว่า เราส่งไป อบจ. และในล่าสุดนี้ครับ             
ทางลาดสวายกับบึงยี่โถก็ได้คุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับ ว่าเราจะ
ให้ศูนย์การแพทย์มา MOU กัน เพราะฉะนั้นอันนี้คือ Model ที่ตั้งไว้
เบื้องต้น แต่อาจจะเปลี่ยนได้  เดี๋ยวต้องปรึกษาท่านนายกต่อ วันนี้
ขอขอบคุณท่านนายก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ รวมไปถึง
ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ที่ร่วมมือร่วมใจกัน เวลาสองเดือนกว่า ๆ จนถึง
วันนี้  อะไรที่กระทบกระทั่งกันระหว่างการทำงานต้องขออภัยด้วย                
ส่วนวันหน้าจะทำต่อก็ เราก็ต้องทำงานด้วยกันครับ ผอ. ขอขอบพระคุณ              
ทุกท่านที่มสี่วนเกี่ยวข้องครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ เนื่องจากระเบียบวาระนี้ เป็นการใช้เงินสะสม ท่านสมาชิกฯ ท่านอื่น 
มีขอ้ซักถามไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามเองในฐานะเป็นสมาชิกสภา ฯ 
จากที่ท่านชนภัทร ได้เป็นคณะกรรมการในคณะชุดนี้ ผมอยากจะ 
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ประธานสภา อบจ. เรียนถามสักสอง สาม ข้อ ว่าศูนย์การแพทย์ที่ขออนุมัติในญัตติ ที่ดินคือ
ที่ดินของ อบจ.ใช่ไหม แล้วสมมุติว่าอนาคตเรารับถ่ายโอน รพ.สต.                 
ทุกแห่งเข้ามาแล้ว เนื่องจากเป็นภาระกิจถ่ายโอนจากกระทรวง
สาธารณสุขถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่น ขณะนี้มี 13 แห่งแล้ว ถ้า รพ.สต. 
ที่มาอยู่กับเราที่ดินเขามีนิดหน่อย งานสองงาน ที่เขาตั้งอยู่ทุกวันนี้ แล้ว
คิดที่จะทำศูนย์การแพทย์ขึ้นมาบ้าง แต่ไม่มีกำลังจะไปซื้อที่ดิน แต่มี
ศักยภาพจะไปขอที่ดินกับวัด  หรือโรงเรียนได้  อบจ.เราสามารถ
ดำเนินการตรงนั้นได้ไหม ให้งบประมาณในก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือ
สร้างทรัพย์สินขึ้นมาในที่ดินนั้น จะต้องทำอย่างไร ขออนุญาตเรียนถาม
ท่านชนภัทรครับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์  - กรณีที่ย้ายโอนมาแล้วคือ ขอยกตัวอย่างศูนย์การแพทย์บึงยี่โถแต่ก่อน
อยู่ในที่ดินของวัดเขียนเขต ซึ่งก็เหมอืนอนามัยทั่วไป รพ.สต.ทั่วไป พอวัด
อนุญาตให้เทศบาลทำ เทศบาลก็เข้าไป Renovate พอทำเสร็จแล้ว        
เกิดทำดีขึ้นมา ไม่พอเพียงอีก ก็ไปเจอที่ราชพัสดุแปลงหนึ่ง เขามีปัญหา 
เทศบาลเลยไปไล่เขา เขาทำไม่ถูกต้อง แล้วไปขอใช้ราชพัสดุ ก็คือทำ    
ศูนย์การแพทย์มา 2 ตึก ไม่พอเพียง ตึกข้าง ๆ ที่กำลังก่อสร้างที่คลองสี่ 
เราก็ไปเจรจากับเขา เพื่อขอให้เขาคืนที่มาให้ราชพัสดุ แล้วเราเช่า              
ราชพัสดุต่อครึ่งแปลงของเขา แต่กรณีที่อยู่ทางวัดแล้วอยากจะใช้ สมมุติ
ว่าบางขะแยง ที่ดินก็คือพระซื้อมา หลวงพ่อชำนาญซื้อมาให้เลย แล้ว
บริจาคให้เป็นหลังโฉนดว่าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อ
สร้างศูนย์การแพทย์ อันนี้ทำได้ แต่ในกรณือื่น ผมขอให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
พัสดุ น่าจะเป็น ผอ.กองพัสดุ ฯ เป็นคนตอบคำถามของท่านประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ เชญิท่าน ผอ.กองพัสดุ ฯ ครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - ขออีกรอบได้ไหมค่ะ พอดีเมื่อกีเ้ปิดดูระเบียบอยู่คะ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ สั้น ๆ ง่าย ๆ สมมุติ รพ.สต. คลองพระอุดม ที่ไม่พอ อยากจะทำ
เป็นศูนย์การแพทย์ขึ้นมาบ้าง สามารถไปใช้ที่ดินวัดทองสอาดได้หรือ         
ไม่เป็นการเช่าระยะยาวนะครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - ถ้าทางวัดให้เช่า สามารถเช่าได้ค่ะ การเช่าให้เช่าครั้งละ 3 ปี ตาม
ระเบียบพัสดุ สัญญาเช่าจะเช่าครั้งละ 3 ปีค่ะ ถ้าเราหมดสัญญาเช่าแล้ว
ตามระเบียบพัสดุก็คือเราต้องทำสัญญาเช่าต่อไปอีกค่ะ คือให้เช่าค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - คืออย่างนี้ครับ ผอ. ครั้งละ 3 ปี จะต้องต่อใหม่ใช่ไหมครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - ใช่ค่ะ ครัง้ละ 3 ปี จะต้องต่อใหม่ 
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ประธานสภา อบจ.  - ทีนี้ ถ้าเราทุ่มเทงบประมาณลงไป 20 , 30 , 40 ล้าน แล้ว 3 ปี  
 ท่านเจ้าอาวาสไม่ให้ต่อสัญญาขึน้มา มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นไหมครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - อันนี้ จะต้องคุยกันในประเด็น ในสัญ ญ าตามระเบียบ ค่ ะ ว่าจะ           
อุทิศให้เลยไหม จะยกให้เลยไหม หรือถ้าสมมุติว่าเช่า คือตามระเบียบมัน
ระบุไว้แบบนีค้่ะ 

ประธานสภา อบจ. - หมายถึงยังไงนะครับ ตามระเบียบคือยังไงครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - นอกจากว่าวัดจะโอนให้เราเลยค่ะ เพราะว่าทรัพย์สินตัวนี้ เหมือนที่
ถ่ายโอนมา ที่ตอนนี้ เราต้องขอคืนวัดเขาไป เนื่องจากว่าหลายที่ที่         
กองพัสดุ ฯ ประสบมา คือตอนนี้มีบางแห่งที่เป็นของที่ราชพัสดุ หรือที่
ของวัด ตอนนี้ถ้าวัดไม่ให้เช่าต่อ แต่ที่ประสบมาคือทำสัญญาเช่าต่อ     
แต่อย่างที่ท่านประธานสภาบอกว่ากรณีที่ถ้าเขาไม่ให้เช่าต่อ แต่ตัว
อาคารก็ยังเป็นของเราอยู่ แต่ถ้าไม่ให้เช่าต่ออันนี้หนูก็ยังไม่เคยเจอนะคะ 
แต่ส่วนใหญ่แล้วสัญญาเช่าอันนี้มันระเบียบของวัด สัญญาเช่าของวัด   
แต่ถ้าระเบียบของเรา กรณีที่ไปเช่า เขามาเช่าเรา 3 ปี แต่ถ้าของวัดหนู
ไม่แน่ใจว่าสัญญาเช่าตรงนี้ของสำนักพุทธจะยังไงค่ะ ต้องผ่านสำนักพุทธค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ก็นั่นแหละครับ ผมถึงได้เรียนถาม สมมุติว่าเราทำ รพ.สต. เราทำเป็น
ศูนย์แพทย์ อย่างกรณีนี้เป็นที่แรกเนี่ย อนาคต ทุก รพ.สต. หรือว่าทุก
อำเภอ ก็ควรที่ จะมีศูนย์ การแพทย์แบบนี้  ถ้ ามัน ได้ผล  อย่ างที่                   
ท่านชนภัทร ได้รายงานต่อที่ประชุม ผมเช่ือว่าถ้ามันได้คุณภาพ ได้ผลขึ้นมา 
อนาคตมันต้องมีทุกอำเภอ หรือว่าอำเภอใหญ่ ๆ อาจจะมีถึง 2 - 3 ที่  ทีนี้
ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้ราคาขึ้นสูงมาก ค่อนข้างที่จะหายาก ที่จะ
อุ ทิ ศหรือยกให้ กั บทางส่ วนรวมหรือสาธารณ ะหรือ ให้ กั บทาง              
อบจ.เรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินของวัด โรงเรียน ที่ราชพัสดุก็มีส่วนหนึ่ง 
แต่บางทีที่ราชพัสดุมันจะอยู่ไกล จาก รพ.สต. หลาย ๆ แห่งนะครับ ก็เลย
เรียนถามว่าระเบียบถ้าขอเช่าที่วัด แล้วเราต้องไปลงทุนสร้างอาคาร     
ขนาดใหญ่  ถ้ามันเจริญเติบโตจริง ๆ มันไม่ใช่ 20 , 30 ล้าน หรือ       
40 ล้าน 50 ล้าน อาจจะเป็น 100 ล้าน แล้ว การทำสัญญา ในระเบียบ
แค่ 3 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ เกิดเจ้าอาวาสองค์แรกที่ทำสัญญาไว้ มรณภาพไป 
แล้วมีเจ้าอาวาสองค์ใหม่มา แล้วไม่อนุญาตให้ต่อสัญญาขึ้นมา มันจะ     
มีผลอย่างไร เพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผมเนี่ย 
ต้องเดินเข้าไปในชุมชน แล้วจะต้องไปตอบคำถามชาวบ้านหรือว่า อสม.    
ที่สงสัยในภารกิจที่เรารับถ่ายโอนมา และจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพ 
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ประธานสภา อบจ.  ในอนาคต อยากให้ ผอ. หาข้อยุติตรงนี้แล้วแจ้งกับผมหรือแจ้งในที่
ประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากวันนี้ผมอาจจะถามท่าน ผอ. กะทันหันเกินไป 
ก็ไม่เป็นไร เพราะในระเบียบคือ ผอ.มีสทิธิ์ไม่ตอบก็ได้ แล้วไปหาข้อมูลมา
ตอบผมทีหลังก็ได้ คือเรื่องนี้ผมสนใจมาก เพราะทุกตำบลที่มี รพ.สต.            
ที่ของตัวเองนั้นมีน้อยมาก เบื้องต้นเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นที่ของคนเขายกให้ 
แต่ก็ไม่ได้ทำมอบหมายการโอนกันจริงจัง ทุกวันนี้นะครับ รพ.สต. หลาย ๆ 
แห่ง ก็ยังไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจน เช่น รพ.สต.คลองพระอุดม ยังขอรังวัด
สอบเขตอยู่ว่าเขตหลักหินนั้นอยู่ตรงไหน และเขายกให้หรือยัง ผมฝากไว้
หนึ่งเรื่องนะท่าน ผอ. 

นางรัชนี คงเจริญ - ขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะ ในส่วนนี้ ตามระเบียบเดี๋ยวคราว
หน้าหนูจะนำเรียนแจ้งสภาอีกที ในส่วนที่เราจะไปก่อสร้างในส่วนที่มัน
ไม่ได้เป็นพื้นที่ถาวร อย่างสมมุติวัดจะให้เช่า ก็ต้องผ่านสำนักพุทธ
โดยตรง ที่นี่ในตัวระเบียบของสำนักพุทธ หนูขอไปศึกษาก่อนว่าในกรณีนี้ 
จะเหมือนกับกรณีที่ราชพัสดุหรือเปล่า ส่วนใหญ่แล้วถ้าส่วนราชการ
อย่างที่ราชพัสดุในส่วนที่มีบาง รพ.สต. ตอนนี้ ตอนที่เช่าอยู่ก่อนถ่ายโอน 
เขาจะให้ทำเรื่องขอคืนไปที่ราชพัสดุ แล้วส่วนที่เราจะเช่าต่อ ที่ราชพัสดุ
ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นกรณีที่วัดหนูขออนุญาตไปศึกษา แล้ว
คราวหน้าจะมาตอบนะคะ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่าน ผอ. ครับ เรื่องนี้ผมสนใจมากนะครับ เพราะว่าอนาคต
มันต้องมีเกือบทุกที่ ศูนย์การแพทย์ที่ได้คุณภาพเหมือนบึงยี่โถ ผมได้ไป
ใช้ห้องประชุมของบึ่งยี่โถ 2 - 3 ครั้ง ผมเห็นคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ในการทำงานของคุณหมอและผู้บริหาร ผมรู้สึกชอบ อยากให้อำเภออื่น ๆ 
ได้มีศูนย์การแพทย์อย่างนี้ และเป็นจังหวะเหมาะที่ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 
มาสู่ อบจ.ของเรา และท่านนายกของเราก็มีความรู้ทางด้านแพทย์    
แผนไทยด้วย เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะทำให้จังหวัดปทุมธานีเจริญ 
เพ ราะว่ าผ ม ไม่ ส บ าย ใจ  ที่ ช าว บ้ าน ลู ก บ้ าน ผ ม ห ล าย  ๆ  ค น                   
ไปโรงพยาบาล แต่ผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะว่าโรงพยาบาลไหน ภายใน
ปทุมธานี นี่แหละ กลับมาแล้วมาบ่นว่ารอนาน เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีเลย 

หลายครั้งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็น อบต. ตอนนี้ผมเป็น สจ. สิบกว่าปี
ผมก็ยังได้ยินอย่างนี้ การบริการไม่ดี ไม่มีคุณภาพ แต่ผมไม่ได้ว่าที่ไหน  
นะครับ ยกตัวอย่างให้ฟัง อยากจะให้ อบจ.เรา นำร่องเรื่องการบริการ                
ได้คุณภาพสูงสุด เป็นแนวหน้าของระดับประเทศ เพราะว่าท่านนายก 
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ประธานสภา อบจ. มีความรู้ความเข้าใจและมีความสนใจ ใส่ใจ ที่จะสนับสนุนเรื่องสุขภาพ
ของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี และ รพ.สต. ที่จะทำขึ้นในระเบียบ
วาระนี้ ท่านชนภัทรครับ พี่น้องชาวปทุมธานีสามารถไปใช้บริการได้ทั้ง
จังหวัดเลยใช่ไหมครับศูนย์นี ้

นายชนภัทร นันทกาวงศ์  - ไม่ได้ครับ ได้เฉพาะคลองหลวงครับ ตามสิทธิบัตรทองตามที่ผมเล่าให้ฟัง 
อันนี้ได้เฉพาะคลองหลวงอย่างเดียว ยกเว้นว่า วันหนึ่งเรามีศูนย์แพทย์ 
อาจจะมีคูคต ลาดสวาย บึงยี่ โถ คลองหลวง อำเภอเมืองอย่างนี้ครับ       
วันหนา้เราคุยกับ สปสช. ได้ครับ คือเราสามารถ MOU คุยกับเขาได้ครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ เพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไป ก็คือ สมมุติพี่น้องประชาชนทั้ง
จังหวัด จะไปใช้ที่ศูนย์คลองสองนี่ก็ยังต้องใช้สิทธิบัตรทองอยู่ ต้องตาม
สิทธิบัตรทองนั้นนะครับ ท่านสมาชิกทุก ๆ ท่านครับ ก็เข้าใจในเบื้องต้น
แล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.ชนภัทร นันทกาวงศ์ นะครับ ที่เป็น
หนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ ท่าน ผอ.รัชนี ด้วยนะครับขอบคุณมาก ที่ให้
ข้อมูลกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา 
ได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการทำงาน ขั้นตอนการทำงานของ รพ.สต. 
ที่ได้ถ่ายโอนมาให้กับ อบจ.เรา เพื่อให้ท่านสมาชิกได้เดินไปพูดคุยและให้
ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้ โดยเฉพาะพี่น้อง
ประชาชนที่เป็น อสม. อยู่ในขณะนี้เขามีความสนใจ เขาต้องถามแน่ว่า 
ท่าน สจ.ค่ะ ศูนย์การแพทย์นี้เป็นอย่างไร ทำอย่างไร คนที่ไหนจะรักษา
ได้บ้าง และรักษาอะไรได้บ้าง ท่าน สจ. ต้องเจอแน่ เพราะ สจ.ต้องลงไป
หาพี่น้องประชาชน ไปเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่สภาเพื่อ
แก้ไขปัญหา ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ      
เชญิท่านนพพร ขาวขำ ครับ 

นายนพพร ขาวขำ - เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดปทุมธานี           
คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่ าน  ผมมีคำถามต่อ เนื่ องจาก เรื่องเมื่ อสักครู่นี้ ว่า ผมได้รับ      
นโยบายจากท่านนายกในการจะทำกู้ ชีพทั้งปทุมธานี การกู้ ชีพก็จะ
สอดคล้องกับโรงพยาบาลที่ได้กล่าวไว้ ถ้าไม่มีรถกู้ชีพไปส่ง กรณีพี่น้อง
ประชาชนไม่มีรถจะเคลื่อนตัวไปได้ ก็ต้องเอากู้ชีพเข้าไปรับ ผมได้รับ
นโยบายจากท่านนายกคือ จะสอบถามอีกเรื่องหนึ่งคือ ในกรณีจัดตั้ง
ศูนย์กู้ชีพ ในกรณีว่าผมต้องตั้งศูนย์กู้ชีพทั่วจังหวัดปทุมธานี อาจจะทุก
อำเภอ อาจจะต้องมีตู้กู้ชีพไปอยู่ในสถานที่ของวัดหรือของส่วนบุคคล  
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นายนพพร ขาวขำ ก็อยากจะสอบถามท่าน ผอ. เหมือนกัน ว่าให้นำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบ
ด้วยนะครับ เพราะต่อไปนโยบายของท่านนายก อบจ. สั่งการมาว่า      
เราจะมีกู้ ชีพทั้งปทุมธานี เราไม่สามารถที่จะเอารถกู้ ชีพอยู่ที่ อบจ.       
ได้อย่างเดียว ต้องอยู่ประจำอำเภอ ทุกอำเภอ สถานที่คล้ายคลึงกับการที่จะทำ
โรงพยาบาล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ก็อยากจะ
สอบถามท่าน ผอ. ให้ดูระเบียบตรงนี้ไว้เลย่นะครับว่า สามารถที่จะไปตั้ง 
สามารถจะเช่าได้ไหมในกรณีนี้ ก็นำเรียนประมาณนี้นะครับ เพราะต่อไป
จะต้องมีรถกู้ชีพที่จะนำผู้ป่วยที่ยากไร้และไม่มีรถพาไปโรงพยาบาล 
อบจ. สร้าง ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ถามท่าน ผอ. กองสาธารณสุขนะครับ เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจาก
การทำศูนย์การแพทย์ของเรา ท่าน ผอ. กองสาธารณสุขอยู่ไหมครับ 
แล้วใครใหข้้อมูลได้บ้างครับ  

นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล - ผมสุดเขต พลพยัคฆ์กุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สืบเนื่องจาก
เรื่องของศูนย์การแพทย์ และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ภารกิจนี้ได้เข้าร่วม
ประชุมกับกองสาธารณสุขที่ผ่านมากับ สพฉ. ว่า ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินนั้น ก็คือว่า อบจ.         
จะรับอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ เป็นศูนย์สั่งการที่รับต่อมาจาก
โรงพยาบาลปทุมธานี ที่คอยแจกจ่ายว่า เหตุ หรือ Case ที่เกิดขึ้นนั้น           
จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการไหน เป็นศูนย์ในระดับขั้นต้น ไม่ใช่ระดับที่
ปรึกษา ระดับที่ปรึกษาหรือระดับสูงขึ้น ทั้งหมดมี 3 ระดับ ของเราเป็น
ขั้นต้น และอีกหนึ่งอย่างก็คือ นอกจากเป็นศูนย์สั่งการก็คือเป็นหน่วย
ปฏิบัติการ อย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้นำเรียนเมื่อสักครู่นั้น เป็นเรื่องของ
หน่วยปฏิบัติการนะครับ หน่วยปฏิบัติการนั้น จะอยู่ ในภารกิจของ
เทศบาลหรือ อบต. ในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็น
ศูนย์สั่งการ ต้องประสานกับหน่วยเหล่านี้ ในการปฏิบัติภารกิจที่จะ
ดำเนินการในศูนย์สั่งการ และในเรื่องของการทำโครงสร้างของอาคาร 
สถานที่ต่าง ๆ และจะเป็นลูกข่ายทั้งหมด โดยที่มีโรงพยาบาลปทุมธานี
เป็นที่ปรึกษา และในเรื่องการสร้างบุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องตรง
นี ้แต่อีกด้านหนึ่งจะไปเกี่ยวพันในเรื่องของการกู้ภัยด้วย ซึ่งกู้ชีพและกู้ภัย
จะไปพร้อมกัน ตรงนี้ต้องมาบูรณาการร่วมระหว่างกองสาธารณสุข  
กองป้องกัน ฯ โดยที่มงีานการเจา้หนา้ที่ไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ 
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นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล การสร้างคน และในเรื่องของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ และ
ภารกิจประสานงานร่วมกันครับท่าน ในเบือ้งตน้เป็นเช่นนี้ก่อนครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ขอบคุณท่าน ผอ. กองการเจ้าหน้าที่  ที่ตอบแทนท่าน ผอ.        
กองสาธารณสุข ท่านนพพรเข้าใจนะครับ ท่าน ผอ. กองสาธารณสุข            
ไปไหนครับ มีงานราชการด่วนหรอืครับ 

นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล - ท่านแจ้งว่าป่วยครับ 

ประธานสภา อบจ. - ไม่มีตัวแทนมาใช่ไหมครับ 

นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล - ครับ 

ประธานสภา อบจ. - ผมไม่ได้ว่าอะไร แต่เนื่องจากเป็นการประชุมที่ใช้งบประมาณ เป็นกองที่
รับผิดชอบโดยตรงก็ควรที่จะมีตัวแทนเข้ามาประชุม ถ้าป่วยหรือยังไง      
ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ผมไม่ได้เรื่องมาก แต่นี้คือการใช้เงินสะสม มันมี
ความจำเป็นที่จะต้องอภิปรายกันในสภาเพื่อเป็นการคานอำนาจและการ
ตรวจสอบเบื้องต้น เพราะว่ารายงานการประชุมฉบับนี้ อีก 2 ปี 3 ปี      
1 ปี จะต้องมี สตง. เข้ามาตรวจแน่นอนนะครับ เป็นการคานอำนาจและ
การตรวจสอบเบื้องต้น เพราะ สตง. เขาจะดูรายงานการประชุมก่อนเป็น
อันดับแรก เหมือนการศกึษาดูงานต่าง ๆ ทุกจังหวัด ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานีเรา ก็ควรที่จะเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบโดยตรงเข้าไปร่วมกิจกรรม เพราะว่า       
ถ้าท่านไม่ เชิญ เข้าไปร่วม ท่านจะตอบ สตง. ไม่ ได้ เลย นะครับว่า                 
ฝ่ายตรวจสอบนั้น ได้เข้าไปตรวจสอบติดตามงานหรอืไม่ ก็ฝากไว้นะครับ 
สมาชิกท่านอื่นมขี้อซักถามอกีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

              - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 27 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใชจ้่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   
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ประธานสภา อบจ.  - อนุมัติด้วยมติเสียง 27 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 5 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  14 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่น 

ใดอีกหรอืไม่ เชญิท่านวิรัชครับ 

นายวิรัช แดงกลาง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา 
หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายวิรัช 
แดงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต 3 
อำเภอลำลูกกา ผมอยากพูดในเรื่องของรถดูดเลน เนื่องจากรถดูดเลน
ของเราตอนนี้มีอยู่ 2 คัน แต่ละคันก็ทำไปซ่อมไป ผมเองก็โดนชาวบ้าน
ตำหนิว่า เราทำหมู่บ้านนี้ไปแล้ว อีกหมู่บ้านหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำแล้วบอกว่า
เป็นลูกเมียน้อย ผมเลยกลายเป็นคนมีเมียหลายคนเลย และที่สำคัญ     
นะครับ ผมก็อยากไปทำให้ทุกเมีย แต่มีขีดจำกัดของรถมันมีแค่นี้           
ก็อยากจะฝากผู้บริหารนะครับ ช่วยพิจารณาเรื่องรถดูดเลนเพราะเป็น
งานที่ สจ. ทั้งหมด จะเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด แต่ตอนนี้รถของเรา
มันเสียซ่อม เสียซ่อม ก็อยากให้ผู้บริหารพิจารณาซื้อรถดูดเลนเพื่อ
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเราด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เรื่องรถดูดเลนท่านจะให้หามาเพิ่มใช่ไหมครับ แต่ท่านต้องอนุมัติดว้ย
นะครับ ท่านสายเทพ เชญิครับ 

นายสายเทพ จันบางพลี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ท่าน    
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                   
ผมนายสายเทพ จันบางพลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 9 ท่านประธานครับผมมีเรื่องจะหารือกับ
ท่านประธาน ฝากไปยังคณะผู้บริหาร 2 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นล้วนเป็น
หน้าเป็นตากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราทั้งสิ้น  มันเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ที่ เขาร้องเรียนผ่าน สจ. ในพื้นที่  
ตลอดจนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือในส่วนของปกครองที่เขาเรียน
สอบถามมาเกี่ยวกับลักษณะโครงการของ อบจ. เรา เรื่องแรกก็คือ 
โครงการไฟส่องสว่างของ อบจ. เรา ที่ เราสนับสนุน และดูแลให้กับ
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี ปัญหาของไฟส่องสว่าง ตามที่สมาชิก  
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นายสายเทพ จันบางพลี หลาย ๆ ท่าน ก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่า 1. คือ เกิดไฟดับ อาจจะเกิด
มาจากฟิวส์ตก หรือ สายชำรุด หรืออะไรต่าง ๆ ตรงนี้ในเขตพื้นที่ผม                
ก็ต้องช่ืนชมในกรณีนี้ ต้องช่ืนชมในส่วนของข้าราชการเราที่ดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องการซ่อมไฟส่องสว่าง ซึ่งโทรวันนี้  พรุ่งนี้  มะรืนนี้ก็ เข้าไปแก้ไข                 
แต่ปัญหาของไฟส่องสว่างก็คือสายถูกลักขโมย คือถูกตัด กรณีลักขโมย 
ไม่ได้ลักแค่ต้นเดียว มันจะต่อเนื่องคือลักไปเรื่อย ซึ่งในเขตของผมเอง 
นอกจากในเขตของผมแล้ว ผมคิดว่าก็น่าจะมีเขตอื่นอีก ที่มีปัญหาใน
ลักษณะเดียวกับผม เมื่อมีการลักตัดสายไฟไป ผมก็ได้ประสานช่าง อบจ. 
เข้าไปดู ซึ่งการดูแลรักษา การดำเนินงานมันมีขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนมัน
ค่อนข้างล่าช้า การที่เราจะดูแลไฟส่องสว่างจุดนั้นให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม 
ขั้นตอนต้องนำภาพ นำเรื่องไปแจ้งความเพื่อให้ทางสถานีตำรวจบันทึก
ประจำวันว่าเกิดเหตุการลักษณะนี้ ในเขตพื้นที่ตรงนั้น ตรงนี้ แล้วก็นำมา
หารือกับทางฝ่ายบริหารลักษณะนั้นหรือเปล่า ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบ ซึ่ง
กรณีเกิดการลักตัดสายไฟ ผลพวงมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ว่า ณ วันนี้เกิดมี
การหาย 10 ต้น มันจะหยุดอยู่เท่านั้น เมื่อมีไฟดับเมื่อไหร่ เราจะสังเกตุ
เห็นได้ว่ามันจะขยายลุกลามเพิ่มบริเวณไปเรื่อย ๆ ก็คือมันลักไปเรื่อย ๆ              
ณ ปัจจุบันของผมเดิมที่แจ้งช่างไปแค่  10 กว่าต้น  ณ ตอนนี้ทาง         
รองนายกในเขตพืน้ที่โทรมาคุยกับผมว่าปัจจุบันนี ้30 กว่าต้นแล้ว คือถ้า
ปล่อยไว้ก็ยิ่งเสียหายมากยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่ทางผมแจ้งกับ อบจ. กับ
ทางช่าง ก็น่าจะประมาณเดือนเศษร่วมสองเดือน ก็ยังไม่มีการไปแก้ไขให้
อยู่ในสภาพเดิม ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปติดขัดอยู่ตรงไหน จะติดขัดด้วย
เรื่องงบประมาณ หรือเรื่องระเบียบ เรื่องขั้นตอนอะไรหรือเปล่า ตรงนี้ก็
ต้องเรียนท่านประธาน ฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารช่วยดูแลตรงนี้ 
เพื่อให้ประชาชนที่เขาใช้รถใช้ถนนจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้น ผมคิดว่า 
ไม่น่าจะเป็นที่ผมที่เดียว อาจจะมีหลาย ๆ ที่ ตรงนี้ต้องเรียนฝากท่าน
ประธานไปถึงผู้บริหารด้วยนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่สอง ตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา ได้รับถ่ายโอนเกี่ยวกับถนน
จากหน่วยงานทางขนส่งก็ดี รพช. ก็ดี หรืออะไรต่าง ๆ เข้ามาเนี่ย ในเขต
พื ้นที ่ของผมก็ม ีหลายเส ้นอยู ่ ซึ ่ง ณ  ป ัจจุบ ันย ังเป ็นต ัวเลขต ัวเก ่า           
ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู ่ที ่ 21 สายทางหรือเปล่า ที ่ทาง อบจ. เรารับ     
ถ่ายโอนมา คราวนี้ปัญหาคือ ถนนดังกล่าว ที่ปัจจุบันเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก มันเกิดความเสียหายในการสัญจร และยิ่งหน้าฝน เสียหาย  
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นายสายเทพ จันบางพลี  อุบัติเหตุเกิดขึน้บ่อย แล้วถนนเส้นนี ้ผมได้เคยโทรปรึกษามาทาง ผอ.กองช่าง 
ว่าให้ทางช่างของเราเข้าไปดูหน่อย ว่าลักษณะถนนมันค่อนข้างมีความ
เสียหาย ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปีเศษก็มีการไปปรับปรุงเป็นบางส่วน 

ซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่พอ นอกจากเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่อง
ถนน ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี นอกจากประชาชนแล้ว ผมยังทราบว่ามีท้องถิ่นไม่น้อยกว่า            
2 ท้องถิ่น ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เข้าไปดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม และ
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักประชาชนสัญจรค่อนข้างเยอะ 
เช่ือมต่อไม่ใช่เฉพาะเขตผมเขตเดียว เช่ือมต่อลำลูกกา 3 เขต คือ เขต 7 , 
เขต 8 , เขต 9 ถนน ณ เวลานี้ ตอนนี้หน้าฝนด้วย การสัญจรของเด็กไป
โรงเรียน การสัญจรของคนทำงาน การสัญจรของบุคคลทั่วไป ได้รับ
ผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น  ที่ผมมานำเสนอตรงนี้  คือ
อยากจะเรียนฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร การที่ท้องถิ่นหรือ
บุคคลทั่วไป หรือตัวผมเอง ก็ทำบันทึกถึงผู้บริหาร คือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แนบภาพถ่ายพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนแนบส่งให้แล้ว เพื่อให้ทาง อบจ. เราพิจารณา
ว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเสียหายจริง ไม่ใช่ว่ามาพูดว่าเสียเท่านั้น ต้องซ่อม
อย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่ นี่คือเรื่องจริง แล้วท้องถิ่นเขาก็ฝากมา ในเมื่อมีการ
ประชุมสภาแล้ว ทางท้องถิ่นเขาฝากผมว่า ให้ สจ.ช่วยตามเรื่องนี้ให้ด้วย  
ช่วยเรียนสอบถามให้นิดหนึ่งว่า ทาง อบจ. ณ ปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินไป
ลักษณะไหน อย่างไร ถนนเส้นนี้คือสายนิมิตรใหม่ ลำไทร ปท 2006 
บริเวณตลาดคลอง 12 ถึง คลอง 7 ก็เรียนทางท่านประธานผ่านไปยัง
ผูบ้ริหาร ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ขอบคุณท่านสายเทพ 2 เรื่องนะครับท่านสายเทพ เรื่องไฟส่อง
สว่างบริเวณที่มีสายไฟถูกขโมย ตรงบริเวณที่ไม่มีไม่ได้ถูกขโมย ก็แจง้มา
เจ้าหน้าที่ก็ไปซ่อมให้เลยใช่ไหมครับ เรื่องที่ 2 ก็เรื่องถนนถ่ายโอนสาย
นิมิตรใหม่ ลำไทร คลอง 12 ถึง คลอง 7 ใช่ไหมครับ ท่านอื่นมีข้อ
ซักถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระนี้ไหมครับ มีไหมครับ เชิญท่าน
นายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคุณในการประชุมครั้งนี ้



-43- 

 

นายก อบจ.ปทุมธานี ที่ทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับ  เรื่องที่ จะนำเรียนเสริม          
ต้องขอบคุณท่าน สจ. ชนภัทร นะครับ ในกรณีนี้ที่ว่า เรื่องแพทย์ปฐมภูมิ
ที่เราจะสร้างที่คลองสอง ดำเนินการได้รวดเร็ว และขอบคุณทางผู้บริหาร
ที่ช่วยกันหารือจนเราสามารถที่จะพยายามที่จะสร้างศูนย์แพทย์ที่ คลองสอง 
ให้ได้ โดยตามบึงยี่โถ อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราพัฒนาไปเยอะ อย่างเมื่อเช้า
เรามีการส่งมอบรถ ให้รู้ว่าทั้ง รพ.สต. พอมาอยู่กับ  อบจ. มีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นต้นแบบที่คลองสอง กับที่บางขะแยง 
แล้วอันนี้นำพาไปสู่การที่จะใช้เงินสะสม ที่ต้องกราบเรียนทุกท่านว่าที่จะ
ใช้เงินสะสม เพราะว่าเราจำเป็นที่ในวาระสุดท้ายที่พูด เพราะว่าเราต้อง
ใช้เงินในส่วนของเงินสะสมที่คลองเก้า สถานปฏิบัติธรรมของสมเด็จ-

พระสังฆราชด้วย ก็เลยพ่วงอันนี้เข้าไปให้พร้อมกัน เพราะต้องขอยกเว้น
ระเบียบ ฯ ไปที่จังหวัด แต่ที่คลองเก้า สถานปฏิบัติธรรมนั้น ทางจังหวัด
เป็นคนเร่งรัดเรามา ขอให้เราลงมา ทุกครั้งที่สร้างถนนเราต้องใช้เงินถึง               
17 ล้าน เราก็เลยถือโอกาสนี้เอาเข้าไป แล้วเอาเงินสะสมมาใช้สร้าง 
รพ.สต. ที่คลองสองด้วย ผมเองนั้น ถ้าสมมุติว่าใช้เงินสะสมได้ อะไรที่
ใช้ได้ ผมพร้อมที่จะผลักดันลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันก็ต่อเนื่องไป 
จาก รพ.สต. ต่อไปนี้จะมาที่แพทย์ฉุกเฉินอีกนะครับ เมื่อสองสัปดาห์             
ที่แล้ว ทางแพทย์ฉุกเฉินได้เชิญผมไปประชุม แล้วทางเลขาแพทย์ฉุกเฉิน         
ก็มาขอให้ผมเป็นคณะกรรมการคนหนึ่ง ผมไปที่ประชุมปรากฏว่า มีท่าน
นายก อบจ.หนองบัวลำภู ท่านอยากเป็น ก็มาบอกผมว่าอันนี้ขอเป็น     
ได้ไหม ผมบอกว่าได้เลย ให้ท่านเป็น เพราะอะไร เพราะผมหนักอยู่แล้ว           
ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะไปเป็นแพทย์ฉุกเฉินอีก 
จะไปเป็นประธานของ 25 จังหวัด อะไรที่ว่าเมื่อกี้นี้ ที่สมาพันธ์อีก มันก็
ไม่ไหว เพราะฉะนั้น แพทย์ฉุกเฉินก็จะมารวมอยู่ที่ผมและตั้งใจว่า              
ท่านที่ปรึกษา ท่านนพพร ขาวขำ ท่านพูดนั้น ผมบอกไปจริง ผมอยากให้
แพทย์ฉุกเฉินมารวมกับ รพ.สต. แล้วรถ เราสามารถที่จะกู้ภัย สามารถ
บริการพี่ น้ องประชาชน ได้ทั้ งจั งหวัด  อันนี้ ก็ ฝากน้อง ๆ  ไว้ด้ วย                      
ทางยุทธศาสตร์ ทางสาธารณสุข ถ้าสมมุติว่าอะไรที่เราใช้เงินสะสมได้ 
เพื่อใช้ในแพทย์ฉุกเฉิน รพ.สต. ผมพร้อมที่จะเดินหน้าให้เป็นรูปธรรมให้
เร็วที่ สุด  อีก เรื่องหนึ่ งผมก็ เสียใจนะว่า เราเพิ่ งไปสัมมนากันมา                     
แต่กลับมามีเพื่อนข้าราชการของเรา คุณอำพล วัฒนะ คืนนั้น 
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นายก อบจ.ปทุมธานี ยังสนุกสนานกันดีอยู่  แต่พอมาเมื่อวาน เสียชีวิต ก็อยากจะเรียนว่า            
เชิญ ท่านสมาชิกทุกท่าน  วันนี้  ทางท่ านปลัด  อบจ. เป็นเจ้าภาพ          
สวดอภิธรรมที่วัดบัวแก้วเกษร และในวันเสาร์จะมีพิธีณาปนกิจนะครับ 
ขอเชิญทุกท่าน แล้วก็ไม่อยากให้ท่านประมาทนะครับ นายอำพล ฯ            
มีอาการโรคหัวใจโต มีอาการน้ำท่วมปอด และมีเบาหวาน ผมไม่อยากให้
ทุกคนประมาท ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ผมเตือนแล้วว่า
โรคหัวใจมันจะมีอาการเตือนคือจุก ๆ บริเวณหน้าอก แล้วหลอดเลือด
สมองมันจะเตือน มีวูบ มีบ้านหมุน อะไรต่าง ๆ รีบมารักษา เราดูแลได้ 
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เราเสียใจ ก็ฝากเตือนสมาชิกทุกท่านด้วย 
ขอบคุณท่าน สจ.สายเทพด้วย ที่ท่านพูดเรื่องขโมยสายไฟ ผมบอกให้   
เอาเข้าที่ประชุมและทางภูธรจังหวัดเชิญเข้าประชุม ผมบอกเรื่องขโมย
สายไฟเกิดขึน้เยอะเหลือเกิน ทางผมเอาเข้าที่ประชุมที่ภูธรจังหวัดไปแล้ว 
แล้วแจ้งความก็ไม่คืบหน้านะครับ อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึน้ แต่พอไปซ่อมอีก 
ช่างประเทืองมาไหม เราซ่อมไปแล้ว แล้วก็ลักอีกถูกไหม อันนี้คือสิ่งที่  
มันเกิด ผมสั่งไปตลอดต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ถนน 
ประปาและประปาที่บึงกาสาม ทางท่าน สจ.สุริยา ก็พาผมก็ไปดู ปรากฏ
ว่าท่อมันแตก เจาะไว้นานแล้ว พี่น้องใช้ประปาน้ำแดงไปหมดแล้ว        
ใช้ไม่ได้ นี่เราต้องเร่งทำ 3 ถึง 4 จุด ถนนที่ท่านสายเทพพูดหลายจุดที่
ทำเรื่องมา ขอให้ช่างประเทือง เร่งรัดทำ ฝากท่าน สจ.ทุกท่าน เวลามัน
เกิดอุทกภัย วาตภัย ผมบอกเสมอ อยากจะซ่อมให้หมด ถ้าเราใช้เงิน
สะสมได้ อันนี้อยากให้กองช่างรีบลงไปสำรวจ ทำให้เร็วที่สุด ส่วนที่
รายละเอียดทั้งหมดที่เราคุยกันไป เพื่อไม่ใหเ้สียเวลา ในวาระญัตติต่าง ๆ 
ที่อ่านไปแถลงไปแล้ว ที่ทุกท่านให้การสนับสนุนยกมือให้นั้น ก็ต้องเรียนว่า 
บางอย่างเดี๋ยวท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะทุกอย่างมันต้อง     
ทำไปพร้อม ๆ กัน เราจะตกแต่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงามโดย         
จะตกแต่งริมแม่น้ำ เพราะเราต้องเอาต้นไม้ที่เกะกะอยู่เกาะกลางถนนออก 
เพราะว่าเวลาฝนตกเกิดอุบัติเหตุ พี่น้องประชาชนร้องเรียนมา ไม่ว่าจะ
เป็นต้นคูนที่อยู่เกาะกลางถนนทั้งหมด ต้นปาล์มทั้งหมด มันบดบังวิสัยทัศน์    
ในการขับรถของพี่นอ้งประชาชน  ขับไปมองเห็นแตต่้นไมเ้กาะกลางถนน 
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นายก อบจ.ปทุมธานี         แต่ไม่เห็นฝ่ังตรงข้าม ทำให้เราต้องปรับปรุงใหม่ แต่เราจะเอาต้นไม้พวกนี้
ไปไหน ต้นคูนก็จะเอาไปแต่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงาม เมื่อปรับภูมิทัศน์ 
และแต่ง ปลูกไปด้วยเลย ปรับเกาะกลางถนนมันต้องสัมพันธ์กันไป 
ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ และอีกโครงการหนึ่งที่บอกว่า ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาต้องสว่าง ตอนนี้ผมได้ไปพบท่านผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้วยตัวเอง เราเสนอไปปีกว่าเพื่อขอใช้เสาไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ทำมาตลอด แต่การไฟฟ้าปทุมธานีก็เฉย ผมไปพบท่านผู้ว่าไฟฟ้าเอง 
ปรากฏว่าท่านก็สั่งมาแล้วตอนนี้ก็มีการทดลองเอาโซล่าเซลล์ที่ทันสมัย
ที่สุดทดลองติดตั้งอยู่ ซึ่งผมไปดูแล้วจะมีกังหันปั่นไฟ ถึงแม้ไม่มีแสงแดด
ไม่ เป็นไร แต่ริมแม่น้ ำเจ้าพระยาปทุมธานี  จะมีกั งหันหมุนสร้าง
กระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นไฟจะสว่างตลอด ตอนนี้กำลังทดลองอยู่              
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ สะพานปทุมธานี ก็กำลังออกแบบทำอยู่ จะเป็น
สะพานที่สวยที่สุดในประเทศไทย คิดว่าถ้าภายใน 6 เดือนนี้ ถ้าเราทำ
สำเร็จ แต่มันก็ติดขัดอะไรหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง เพราะฉะนั้นก็ต้อง
เรียนว่า อย่างโครงการที่เรา น้อง ๆ ในทีมงานที่เรารับปากกับพี่น้อง
ประชาชน หมา แมว จรจัด ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำ แล้วเดี๋ยวจะ
สร้างอาคารแมวจรจัด ที่คลองสิบสอง ของนครรังสิต โดยเราทำ MOU 

กับนครรังสิตว่าจะมาพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้เราใช้งบประมาณของเรา
สนับสนุนได้ ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง เดีย๋วจะรีบให้ลงไปดูใหน้ะท่านสายเทพ 
ในส่วนลำลูกกา แล้วจะพยายามกระจายงบประมาณออกไปทุกอำเภอ  
ให้ทัดเทียมกัน ทางลำลูกกา ทางธัญบุรี สำหรับ สจ.ปกเกษก็เดี๋ยวไปดู
แล้วดำเนินการเสียว่าถนนที่ได้ ให้พี่น้องประชาชนเขารู้ว่าเราไม่ได้ละทิ้งเขา 
ส่วนจุดที่ซ่อมหลายจุดที่ผมลงไปดูเอง ทางหลักหก อันนีจ้ะเริ่มลงมอืทำได้
เมื่อไหร่ พี่น้องประชาชนก็ร้องมาเยอะ สจ.ทนงศักดิ์ลงไปจี้หน่อยนะครับ 
ผมมีเรื่องแค่นี้ที่จะเรียนที่ประชุมทราบ และขอขอบคุณท่านประธานสภา 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราคงจะต้องรบกวน  
ทุกท่านอีก ในการที่จะประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ในต้นเดือนสิงหาคม 
เพราะว่ามันมีวาระหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องมาหารือ ต้องมาผ่านมติ           
ที่ประชุมในการบริหารงานเรื่องการเงนิ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับ 
เชญิท่าน ผอ.ประเทืองครับ 
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นายประเทอืง กันธสมาส -  ถนนที่ท่านสายเทพพูดถึง ตอนนี้ทาง อบจ. อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 จัดซื้อจัดจ้าง คือ ได้ไปสำรวจและออกแบบซ่อมแซมแล้วครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนะครับท่านสายเทพ ส่วน
ไฟฟ้าขอขยายความอีกนิดนะครับ  สายไฟที่หายมันจะต้องมีการ         
แจ้งความดำเนินคดี ช่วงระหว่างนั้น ทางกองช่างก็ไม่กล้าที่จะซ่อมนะครับ 
เพราะผลการดำเนินคดีนั้นยังไม่จบ แต่ท่านนายกก็พยายามหาทางแก้ไข
ให้อยู่นะครับ เห็นท่านนายกพูดถึงเรื่องเกาะกลาง ฝากเส้นลาดหลุมแก้ว 
บริเวณตรงวงแหวนลาดหลุมแก้วไปยังนพวงศ์ ก็มีต้นปาล์มที่เกะกะอยู่
นะครับ ฝากทางท่านนายก ฝากทางกองช่างนะครับ ช่วยดำเนินเอาออก
ด้วยนะครับ เพราะว่าเทศบาลคูขวางได้ส่งเรื่องเข้ามาทาง อบจ. เราแล้ว
นะครับ ท่านสมาชิกครับช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
นี้นะครับ ผมอาจจะเชิญ หรือเรียกประชุมบ่อยครั้งหน่อยเนื่องจากเป็น
ช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ มันยังมีเรื่องที่เราจะต้องบริหารจัดการและต้อง
ขออนุมัติสภาหลายเรื่อง โดยเฉพาะช่วงปลาย ๆ เดือนกันยายน จะมีการ
กันเงิน รักษาเงิน ไม่ให้เงินนั้นตกเป็นเงินสะสม และช่วงเดือนสิงหาคม    
ที่จะทำงบประมาณประจำปี 2567  ก็ต้องนำเรียนท่านสมาชิกไว้ด้วย    
นะครับว่า ช่วง 2 , 3 เดือนนี้  อย่าเดินทางไปต่างประเทศไกล ๆ                
เดี๋ยวท่านจะกลับมาประชุมไม่ทันนะครับ ปีหนึ่งผมจะประชุมไม่กี่ครั้งนะครับ 
เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน และเนื่องจากวันนี้ทุกท่านอาจจะสงสัย
ว่าประธานสภาถามเยอะ เพราะว่าการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ต้องใช้สภา 
นะครับ โดยท่านสมาชิก ฝ่ายนิติบัญญัติ ซักฟอกนะครับ ยิ่งซักฟอก             
มากเท่าไหร่ทุกท่านในองค์กรนี้ก็จะปลอดภัยมากเท่านั้น ผมบอกไว้แค่นี้
นะครับ ก็น่าจะรู้ว่าการทำงานมันไม่ได้มีแต่องค์กรของเราตรวจกันเอง     
มันยังมี สตง. , ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หลายองค์กรที่เป็นองค์กรในส่วนกลาง
จะเข้ามาตรวจสอบเรา เพื่อป้องกันการทำงานของพี่น้องข้าราชการ     
ท่านผู้บริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติของผม ก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ 
ไว้นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่น 

ใดอีกหรอืไม่              
-  เมื่อได้ประชุมกันจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และไม่มี
เรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาแล้ว 








